

## ได้ถูกประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ชู ศธภ.- ศธจ.งานไม่เขาตามีสติถูกละ

● นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย. 2560

### แนะเป็น “ต้นแบบ”ปราบทุจริต

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายต่อนางว่า การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่มี ศธภ.และ ศธจ.ตอนแรกตนรู้สึกกังวลเพราะมีกระแสความขัดแย้งภายในระหว่างสำนักงาน ปลัด.ศธ.กับเขตพื้นที่ ทั้งมีการมองว่า ศธภ.และ ศธจ.ไม่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา แต่เมื่อเดินทางเรื่องดังกล่าวมาถึงจุดนี้แล้วเชื่อว่า ศธภ. และ ศธจ.จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความคาดหวังคือการบูรณาการ กำกับ ติดตามตรวจสอบการทำงาน ช่วยเสริมงานวิชาการ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562ที่มีการเปลี่ยนวิธีจัดสรรงบประมาณ โดยบูรณาการกับจังหวัดและภาค ซึ่งจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (เคพีไอ) ด้วย หากทำแล้วละเอะไม่สนองต่อความคาดหวังของสังคมแล้วเป็นภัย ท่านอาจเป็น ศธภ.และ ศธจ.คนสุดท้าย เพราะคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีอำนาจเต็มที่จะปรับโครงสร้าง ศธ.

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศธภ.และ ศธจ.ต้องช่วยประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ ศธ.ได้เสนอร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ...ไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ คือในสวนของการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินเอง และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนจะไม่มีการประกันคุณภาพภายในระดับกระทรวงอีก จากนั้นให้ส่งผลมายัง สมศ. เพื่อประเมินภายนอก โดย สมศ.จะส่งคณะกรรมการอิสระที่มาจก 3 ฝ่ายได้แก่ สมศ. ศธภ.-ศธจ. และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ลงไปประเมิน ซึ่งหลังกฎกระทรวงนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ก็จะดำเนินการทันที คาดว่าจะสามารถประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2561 พร้อมกันนี้ตนเห็นว่าควรจะมีการประกันคุณภาพ ศธภ.และ ศธจ.ด้วย

ด้าน พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวถึงการป้องกันการทุจริตใน ศธ.ว่า ขอให้ ศธภ.และ ศธจ.ยุคใหม่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบการปราบทุจริต อยาให้เหมือนสมัย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการทุจริต.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2560](#)